



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวแล้วปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงเพิกถอนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการเฉพาะราย ดังนี้

เพิกถอน รายนางสาวศุภาพิชญ์ คล่องดี เลขประจำตัวผู้สมัครสอบเลขที่ ๐๔๓๕๐๘๘ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก...คอมพิวเตอร์...ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๙ ออกจากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ข้อ ๒.๓ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ จึงเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก รายนายณัฐพล ศรีศิริรินทร์ ผู้สมัครสอบเลขที่ ๐๔๓๕๐๐๗ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก...คอมพิวเตอร์...ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑๓ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

/อนึ่ง...

อนึ่ง หากผู้ถูกเพิกถอนรายชื่อดังกล่าวประสงค์จะอุทธรณ์ประกาศนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่วันประกาศให้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์